

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน
สร้างที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 5 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งปั้มน้ำดี เดินท่อเมนประปา จากปั้มน้ำดีไปยังถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ติดตั้งระบบน้ำร้อน เดินท่อระบบน้ำร้อนชั้นดาดฟ้า เดินท่อเมนประปา ในแนวตั้งชั้น 1 – ดาดฟ้า งานระบบระบายน้ำฝน งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า งานระบบประปาชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับปรุงชั้น 5 ครุภัณฑ์ชั้น 5 ระบบประปาสุขาภิบาลชั้น 5 ท่อเมนระบบสุขาภิบาลชั้น 1 – ชั้น 5 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 12 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับปรุงชั้น 2 ครุภัณฑ์ชั้น 2 ทั้งหมด รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับปรุงชั้น 1 (ยกเว้นห้อง 612-613) (ยกเว้นครุภัณฑ์ห้องครัวใหญ่ ห้องเบเกอรี่ ห้องเก็บของ) รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 23 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องครัวใหญ่ ห้องเบเกอรี่ ห้องเก็บของ ทั้งหมด รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับปรุงห้อง 612-613 งาน ทาสีภายนอกอาคาร และงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการ รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(นายสุนันท์ มนต์แก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานของสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป รวมไว้ในงวดสุดท้าย